

BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH

Số: 1744-CV/TĐTN-PT

"V/v đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19"

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày 03 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thực hiện Công văn số 7428-CV/TWĐTN-VP, ngày 30/6/2021 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh *"V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19"*,

Qua xem xét các tiêu chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thống nhất giới thiệu các tập thể, cá nhân đề nghị Trung ương Đoàn khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (có danh sách và hồ sơ đính kèm).

Đây là những tập thể, cá nhân đã triển khai tốt và tích cực tham gia trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn rất mong được sự xem xét của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đoàn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Ban PT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Võ Minh Nhựt

BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày 05 tháng 8 năm 2021

**TÓM TẮT THÀNH TÍCH TRÍCH NGANG ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19**

(Kèm theo Công văn số ~~44~~ -CV/TBĐTN-PT, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh)

STT	Tập thể/cá nhân	Chức vụ, đơn vị	Thành tích đạt được	Ghi chú
I. Tập thể				
1	Huyện đoàn Cần Long		<ul style="list-style-type: none">- Thành lập 14 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tại các chốt kiểm tra y tế có 187 thành viên tham gia tại 02 chốt của tỉnh và 14 đội hình tình nguyện phát khẩu trang và sát khuẩn miễn phí cho người dân tại khu vực công cộng, khu vực chợ, trường học.- Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19, khu cách ly tập trung của huyện, khu phong tỏa, các chốt kiểm tra y tế của xã, thị trấn, huyện, tỉnh. Tính đến nay đã hỗ trợ hơn 1.735 kg gạo, 302 kg, cá, thịt; 2.170 quailít, 1.610 kg rau, củ quả và đa vị, đã nấu 1.982 suất cơm cho những người trong khu cách ly của huyện. Tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.- Vận động các tổ chức cá nhân địa phương chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm, nông sản rau, củ quả, trứng... cho bà con Thành phố Hồ Chí Minh tổng cộng 02 đợt trên 10 tấn nông sản, 3,4 tấn gạo.	

2	Huyện đoàn Triều Càn		<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập 01 Đội hình thanh niên tình nguyện tham gia trực chốt kiểm soát y tế tại bến phà Cầu Quan - Đại Ngãi, có 12 lực lượng tình nguyện viên tham gia. Chỉ đạo các Đoàn cơ sở thành lập 11 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 11 xã, thị trấn, có trên 110 đoàn viên tham gia. - Tổ chức làm kính chắn giọt bắn được 900 cái, đã trao tặng cho Ban Chi đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, các trạm y tế, các chốt trực trên địa bàn huyện và đơn vị kết nghĩa, tổng trị giá 18.000.000 đồng. - Huyện đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức mô hình “Tuổi trẻ Triều Càn chung sức vượt qua đại dịch Covid-19”, phát động trong đoàn viên, thanh niên thành lập Tổ nấu ăn. Kết quả đã tổ chức nấu cơm, ăn sáng hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ, người dân tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện được 2.109 phần, trị giá 39.530.000, có 84 lượt đoàn viên, người dân tham gia. Vận động nhu yếu phẩm được 44 phần, trị giá 13.400.000 đồng và vận động tiền được 34.000.000 đồng. - Thành lập 01 đội hình thanh niên tình nguyện tại xã Thông Hòa gồm 06 đồng chí, qua đó đã tham gia hỗ trợ chốt về hỗ trợ người dân khai báo y tế, hướng dẫn người dân thực hiện việc giãn cách và xịt khăn khi vào khai báo y tế. Tính đến nay có 265 lượt tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chốt. - Thành lập 03 đội hình tiếp sức có 90 lực lượng tham gia chia thành 05 buổi hoạt động. Các Đội hình Tiếp sức mùa thi đã hỗ trợ đưa rước thi sinh khó khăn về phương tiện đi lại, đo thân nhiệt thí sinh, hướng dẫn sát khuẩn, dọn vệ sinh khuôn viên 03 điểm thi: THPT Cầu Kè, THCS Thị trấn Cầu Kè; THPT Phong Phú; tuyên truyền các biện pháp phòng tránh covid 19 có 90 lực 	
3	Huyện đoàn Cầu Kè			



			<p>lượng tham gia chia thành 05 buổi hoạt động. Đặc biệt, được sự quan tâm của Lãnh đạo Huyện ủy và các mạnh thường quân, mùa thi năm nay còn hỗ trợ bữa ăn trưa và chỗ nghỉ ngơi cho 39 em nhà xa, có hoàn cảnh khó khăn, phát 240 suất ăn sáng, tiếp nước hơn 3.300 chai nước, phát hơn 300 khẩu trang cho các thí sinh và sát khuẩn hơn 40 lít, ước tính tổng kinh phí khoảng 10.000.000đ.</p> <p>- Tổ chức làm 2.000 kính chống giọt bắn, hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các xã, thị trấn và các chốt kiểm soát, khu cách ly trên địa bàn huyện và cấp 4.500 khẩu trang y tế, 270 chai sát khuẩn và 10 thùng nước rửa tay lifeboy.</p> <p>- Hỗ trợ trên 320 hộ dân mua nhu yếu phẩm, vật tư y tế; vận động 250 phần quà gồm gạo, mì và nhu yếu phẩm cho đoàn viên thanh niên, học sinh khó khăn mỗi phần 300.000đ; Hỗ trợ bà con nhân dân xã Ninh Thới thu hoạch 7 tấn nhãn xùông; Phối hợp tiếp nhận và phân chia để vận chuyển trên 03 tấn rau, củ, quả hỗ trợ bếp ăn khu cách ly và hỗ trợ bà con đang sinh sống gặp khó khăn tại TP HCM và Bình Dương; Hỗ trợ nấu ăn cho khu cách ly tập trung Châu Diên và Tam Ngãi.</p>
II. Cá nhân			<p>- Với vai trò lãnh đạo bản thân luôn chủ động Chi đạo đến các cơ sở Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc thực hiện triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thường trực Tỉnh đoàn, Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy. Chi đạo các cơ sở Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể tiếp tục triển khai rộng khắp thực hiện nghiêm và đồng lòng thời tuyên truyền đến tất cả đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân trên địa bàn huyện nắm và thực hiện.</p>
1	Dặng Huỳnh Tâm	Bí thư Huyện đoàn Càng Long	

			<p>- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện đại chúng và mạng xã hội về tình hình dịch bệnh trên thế giới và nguy cơ có dịch bệnh xâm nhập, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.</p> <p>- Chỉ đạo thành lập 14 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tại các chốt kiểm tra y tế có 187 thành viên tham gia tại 02 chốt của tỉnh và 14 đội hình tình nguyện phát khẩu trang và sát khuẩn miễn phí cho người dân tại khu vực công cộng, khu vực chợ, trường học.</p> <p>- Phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19, khu cách ly tập trung của huyện, khu phong tỏa, các chốt kiểm tra y tế của xã, thị trấn, huyện, tỉnh. Tính đến nay đã hỗ trợ hơn 1.735 kg gạo, 302 kg, cá, thịt; 2.170 quã trứng, 1.610 kg rau, củ quả và đa vị, đã nấu 1.982 suất cơm cho những người trong khu cách ly của huyện. Tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.</p>	
2	Huỳnh Thị Thu Hương	Phó Bí thư Huyện đoàn Tiền Cần	<p>- Bản thân là Phó Bí thư Huyện đoàn đã tham mưu với Bí thư và cùng với Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai chỉ đạo các cơ sở Đoàn tuyên truyền đến đoàn viên, nhân dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được 178 cuộc, có 312 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.</p> <p>- Tham mưu và tham gia làm kính chắn giọt bắn được 900 cái, đã trao tặng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, các trạm y tế, các chốt trực trên địa bàn huyện và đơn vị kết nghĩa, tổng trị giá 18.000.000 đồng. Tổ chức mô hình tổ nấu ăn miễn phí. Kết quả đã hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ, người dân tại các điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện được 2.109 suất cơm, ăn sáng, trị giá 39.530.000. Tham gia vận động nhu yếu</p>	

			<p>phẩm được 44 phần, trị giá 13.400.000 đồng và tiền được 34.000.000 đồng.</p> <p>- Tham gia vận động và trao tặng 1.000 cái khẩu trang y tế, 4.000 nón bảo hộ y tế và 2.000 khẩu trang y tế, tổng trị giá 6.600.000 đồng và thăm tặng quà cho chốt kiểm tra y tế, khu vực bị phong tỏa, khu vực cách ly, trị giá 2.500.000 đồng.</p>	
3	Nguyễn Quốc Việt	Bí thư Đoàn xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè	<p>- Bản thân đã cùng Ban Thường vụ Xã đoàn chỉ đạo các Chi đoàn áp thành lập 05 tổ Covid – 19 cộng đồng với 20 đoàn viên, thanh niên, do đồng chí Bí thư Chi đoàn làm Tổ trưởng để kịp thời nắm thông tin về tình hình Covid – 19 trên địa bàn áp như: nắm thông tin người dân từ địa phương khác về để hướng dẫn đến Trạm Y tế xã khai báo y tế kịp thời; tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và người dân trong ấp về các biện pháp phòng, chống Covid – 19 và các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng, chống Covid - 19; nắm thông tin về tình hình dư luận xã hội trên địa bàn kịp thời báo báo về Ban Thường vụ Xã đoàn để xin ý kiến Ban Chi đạo phòng, chống Covid – 19 xã xử lý kịp thời.</p> <p>- Bản thân đã tích cực khai thác mạng xã hội để tuyên truyền, nắm chắc tình hình dư luận và định hướng thông tin cho đoàn viên, thanh niên và người dân, trong đó chú trọng sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để tuyên truyền, thường xuyên cập nhật, chia sẻ, đăng tải kịp thời, chính xác các tin, bài về tình hình diễn biến của dịch Covid – 19. Chỉ đạo các Chi đoàn thành lập 07 nhóm Zalo để kịp thời thông tin về tình hình Covid - 19, nhìn chung các thành viên trong nhóm điều có tinh thần, trách nhiệm cao trong công tác nắm tình hình, báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Xã đoàn.</p> <p>- Chỉ đạo các đội hình thanh niên xung kích tình nguyện sử dụng</p>	



		<p>loa di động tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và người dân trong xã về các chủ trương của Đảng, Chính phủ, tỉnh, huyện, xã về phòng, chống Covid – 19, đã tuyên truyền được 53 cuộc cho 8.190 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân nghe, từ đó đã có tác động tích cực, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về phòng, chống Covid – 19 hơn.</p> <p>- Vận động người dân trên địa bàn xã Thông Hòa và vận chuyển trên 5 tấn rau, củ quả các loại: chuối, đu đủ, cải, ổi, khoai lang, bắphỗ trợ người dân tại các khu cách ly, khu phong tỏa trong huyện và hỗ trợ người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>Vận động mạnh thường quân hỗ trợ 07 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 2.800.000 đồng; vận động hỗ trợ các chốt kiểm tra y tế 10 phần quà trị giá trên 5.000.000 đồng; hỗ trợ khu phong tỏa các nhu yếu phẩm trị giá trên 3.000.000 đồng.</p>	
--	--	--	--